

## **BÁO CÁO**

**kết quả 01 năm thực hiện kết luận của đồng chí Tổng Bí thư  
tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết  
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng**

-----

Sau 01 năm triển khai thực hiện kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (*sau đây viết tắt là kết luận*), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên báo cáo kết quả như sau:

### **I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO**

#### **1. Công tác quán triệt, triển khai kết luận**

Thực hiện các văn bản của Ban Tuyên giáo Trung ương: Kế hoạch số 59-KH/BTGTW ngày 14/9/2021 về tổ chức Hội nghị văn hoá toàn quốc; Hướng dẫn số 26-HD/BTGTW ngày 13/10/2021 về công tác báo chí tuyên truyền Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp tổ chức Hội nghị theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Trung ương (*Nhà Quốc hội*) đến các tỉnh, thành phố; với 193 điểm cầu tại Thái Nguyên (*02 điểm cầu tại Tỉnh ủy, 10 điểm cầu cấp huyện và tương đương, 181 điểm cầu cấp cơ sở*), gần 4.500 đại biểu, đảng viên, hội viên các hội văn học nghệ thuật được tham dự.

Sau Hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương, các cơ quan báo chí của tỉnh tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nội dung Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị cũng như các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh Thái Nguyên về xây dựng và phát triển văn hóa, con người. Đặc biệt là tuyên truyền, quán triệt kết luận tại hội nghị báo cáo viên, giao ban báo chí, các hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết, chỉ thị của Đảng, sinh hoạt định kỳ của cơ quan, chi bộ, đoàn thể; đưa nội dung tuyên truyền vào Bản tin thông báo nội bộ, Công Thông tin điện tử của Đảng bộ tỉnh, trên các phương tiện thông tin đại chúng, bản tin nội bộ, trang thông tin điện tử... của các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy và cấp xã.

## **2. Việc xây dựng văn bản chỉ đạo, kế hoạch, chương trình triển khai thực hiện**

Thực hiện Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị, các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương; Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về xây dựng và phát triển văn hóa, thể thao, tỉnh Thái Nguyên đã cụ thể hóa những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, ban hành 29 văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh (*chi tiết tại Phụ lục gửi kèm theo*).

Các đơn vị, địa phương ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa nội dung kết luận, một số đơn vị xây dựng đề án, nghị quyết, các chương trình phối hợp để thực hiện theo giai đoạn, nhiệm kỳ<sup>1</sup>. Hằng năm, ban tuyên giáo các cấp ban hành văn bản chỉ đạo, định hướng, sơ kết, tổng kết công tác văn hóa, văn nghệ và sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị về công tác văn hóa, văn nghệ theo hướng dẫn của cấp trên.

## **II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC**

### **1. Nâng cao nhận thức và năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ**

Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất ý chí, hành động trong việc quán triệt, triển khai Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị, gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Chương trình hành động số 30-CTr/TU ngày 20/8/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước.

<sup>1</sup> Huyện Đồng Hỷ: Đề án số 92/ĐA-UBND, ngày 02/8/2021 của UBND huyện về “Bảo tồn, phát triển, phát huy giá trị di sản văn hóa, danh thắng, gắn với phát triển làng nghề để phát triển du lịch huyện Đồng Hỷ, giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2035”.

Huyện Phú Bình: Chương trình số 12-CTr/HU, ngày 08/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVII về phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và truyền thông huyện Phú Bình, giai đoạn 2021-2025; Chương trình phối hợp số 02/CTPH/BTGHU-PVHTT-PGDĐT, ngày 01/7/2022 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phòng Văn hóa và Thông tin và Phòng Giáo dục và Đào tạo về triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử, truyền thống cách mạng, lịch sử đảng bộ địa phương thông qua di sản văn hóa.

Thành phố Thái Nguyên: Đề án phát triển hệ thống thiết chế văn hóa thành phố Thái Nguyên, giai đoạn 2022 - 2025.

Huyện Định Hóa: Đề án phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa lịch sử truyền thống các dân tộc huyện Định Hóa giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Thành phố Sông Công: Kế hoạch số 275/KH-UBND, ngày 25/01/2022 về việc triển khai, thực hiện Quyết định 1909/QĐ-TTg ngày 12/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Sông Công.



Tâm trạng, tư tưởng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh ổn định, phấn khởi và kỳ vọng vào những chủ trương, quyết sách mới của Đảng, Nhà nước về xây dựng và phát triển văn hóa sau thành công của Hội nghị. Qua đó, tạo không khí phấn khởi, khích lệ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân đoàn kết, tập hợp đội ngũ các nhà văn hóa, trí thức, văn nghệ sĩ chung sức xây dựng, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam, đồng hành xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thi đua lập nhiều thành tích, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XX Đảng bộ tỉnh.

Quán triệt, triển khai Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị, ngay từ đầu năm 2022, tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị chủ động triển khai kế hoạch công tác năm 2022 đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường phổ biến, vận động Nhân dân tích cực tham gia thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Đến nay các cơ quan, đơn vị, địa phương đã ban hành kế hoạch, văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển văn hóa, con người bám sát các nội dung chỉ đạo, định hướng trong Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị, gắn với các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Sau Hội nghị cấp ủy, chính quyền các cấp đã có chuyển biến nhất định về nhận thức và hành động. Nhận thức về văn hóa ngày càng toàn diện, đầy đủ và sâu sắc hơn, nhất là về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa. Nội dung, phương thức lãnh đạo của các cấp ủy được tiếp tục đổi mới; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước từng bước được nâng cao. Các phong trào văn hóa, văn nghệ được quan tâm tổ chức, việc vận động Nhân dân tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, gia đình, thể thao ở cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh có kết quả tích cực, rõ nét hơn.

Việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, đề án chuyên đề của tỉnh về phát triển văn hóa, thể thao và du lịch được triển khai gắn với thực hiện các nghị quyết, đề án, chương trình, kế hoạch của địa phương; lồng ghép với các nội dung, nhiệm vụ, nguồn lực thực hiện các nghị quyết, đề án, kế hoạch triển khai nhiệm vụ chuyên ngành khác, qua đó góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, địa phương và Nhân dân về vai trò, tầm quan trọng của văn hóa, du lịch trong xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và phát triển bền vững; tạo sự phát triển đồng bộ và hài hòa giữa phát triển kinh tế và văn hóa. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chính sách góp phần từng bước hoàn thiện thể chế, chính sách chuyên ngành, tạo cơ sở pháp lý thúc đẩy các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch phát triển.

**2. Công tác tuyên truyền, giáo dục tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết dân tộc và khát vọng phát triển đất nước. Việc phát huy những giá trị văn hóa, sức mạnh và tinh thần cống hiến tạo động lực đột phá để thực hiện thành công mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương, đơn vị**

Công tác tuyên truyền và triển khai Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị được các địa phương, đơn vị tiến hành với những nội dung, hình thức phù hợp, sáng tạo, bám sát chỉ đạo, định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tổ chức tiếp sóng Hội nghị và tiếp sóng các chương trình, sự kiện do Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam xây dựng, tuyên truyền về Hội nghị, thu hút được đông đảo khán, thính giả quan tâm, theo dõi. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền trực quan về Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị.

Các cơ quan báo chí trong tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động tuyên truyền sau Hội nghị với nhiều hình thức đa dạng, hấp dẫn, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội; đăng tải nhiều tin, bài về quan điểm, đường lối của Đảng trên lĩnh vực văn hoá, văn học, nghệ thuật qua các thời kỳ; những mốc son, ý nghĩa, giá trị lịch sử của các hội nghị “Diên Hồng về văn hoá” của Đảng ta; các bài chuyên luận, phân tích, bình luận của các chuyên gia, nhà nghiên cứu, lý luận và phê bình văn học - nghệ thuật; thành tựu xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam qua 35 năm đổi mới. Nội dung các tin, bài có giá trị cao về lý luận và thực tiễn, góp phần khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của toàn dân tộc; phát huy cao độ những giá trị văn hóa, sức mạnh và tinh thần cống hiến của mọi người Việt Nam và hình thức được quan tâm đổi mới, có sức lan tỏa sâu rộng.

Các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy chỉ đạo các ngành, đơn vị chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Hội nghị trên các phương tiện thông tin đại chúng; chú trọng các hình thức tuyên truyền sinh động; đặc biệt tận dụng nền tảng số, trang thông tin điện tử... thu hút sự quan tâm theo dõi, bình luận tích cực của đông đảo công chúng, dư luận xã hội.



### **3. Kết quả xây dựng môi trường văn hóa, đời sống văn hóa; xây dựng con người Việt Nam thời kỳ đổi mới, hội nhập gắn với giữ gìn, phát huy giá trị thuần phong, mỹ tục và các hệ giá trị: quốc gia, văn hóa, gia đình, con người Việt Nam**

Xác định xây dựng môi trường văn hóa, đời sống văn hóa là một trong các nội dung thiết thực trong đời sống xã hội, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền vận động Nhân dân xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; các thôn, làng, khu phố đưa việc xây dựng môi trường văn hóa vào quy ước, hương ước chung. 100% hộ gia đình trong tỉnh được tuyên truyền thực hiện môi trường văn hóa gia đình, qua đó, góp phần phát huy các giá trị tốt đẹp của gia đình truyền thống, đồng thời tiếp thu có chọn lọc những giá trị mới, tinh hoa văn hóa tiên bộ của gia đình thời hiện đại<sup>2</sup>. Các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp xây dựng nội quy, quy chế hoạt động, trong đó chú trọng xây dựng, tạo dựng môi trường văn hóa công sở văn minh.

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tăng cường tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ từ tỉnh đến cơ sở<sup>3</sup>; chỉ đạo các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện các tiêu chuẩn xét và công nhận danh hiệu “Gia đình văn hoá”, “Làng văn hoá”, “Tổ dân phố văn hoá”, “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá”, “Công dân Thái Nguyên tiêu biểu” đảm bảo thực chất; các phong trào “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Tương thân tương ái” được đẩy mạnh.

### **4. Công tác bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, di sản, di tích lịch sử - văn hóa; tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại**

Công tác quản lý, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa được chú trọng. Nhiều di tích lịch sử cách mạng được trùng tu, tôn tạo. Tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện rà soát, điều chỉnh, khoanh vùng bảo vệ di tích nhằm kịp thời khắc

<sup>2</sup> UBND tỉnh ban hành: Quyết định số 156/QĐ-UBND, ngày 21/01/2021 về định hướng nội dung hương ước, quy ước thôn (xóm, bản, tổ dân phố) trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND, ngày 31/5/2021 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

<sup>3</sup> Trong 9 tháng đầu năm 2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức 315 buổi chiếu phim, trong đó 100 buổi chiếu phục vụ các xã đặc biệt khó khăn, 180 buổi chiếu phục vụ đối tượng chính sách và 35 buổi chiếu phục vụ nhiệm vụ chính trị. Số lượt người xem gần 13.720 lượt người. Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh tổ chức 44 buổi biểu diễn nghệ thuật (trong đó có 20 buổi biểu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị, 24 buổi phục vụ vùng đặc biệt khó khăn và các đối tượng chính sách); tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ IX - năm 2022; Đăng cai tổ chức thành công Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ II, năm 2022 và Triển lãm mỹ thuật Khu vực 3 (Việt Bắc - Tây Bắc).

phục, ngăn chặn các hành vi xâm phạm các di tích đã được xếp hạng. Tăng cường công tác quản lý và kịp thời định hướng việc bảo tồn, phát huy giá trị di tích. Triển khai Đề án Hỗ trợ hoạt động quản lý và đầu tư bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di sản văn hoá trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025; tổng hợp tư liệu, xây dựng, lập hồ sơ xếp hạng di tích, hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể; xây dựng mô hình bảo tồn văn hóa phi vật thể gắn với phát triển du lịch. Thực hiện quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt An toàn khu (ATK) Định Hóa gắn với phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên theo Quyết định số 1008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; triển khai Dự án “Cải tạo, sửa chữa nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (ATK Định Hóa), xã Phú Đình, huyện Định Hóa”. Xây dựng kế hoạch, triển khai điền dã, thực hiện công tác kiểm kê di tích trên địa bàn huyện Đại Từ. Trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy hoạch, điều chỉnh mở rộng một số di tích trên địa bàn phục vụ công tác bảo tồn, tôn tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đảm bảo thực hiện nghiêm Luật Di sản văn hóa.

### **5. Phát huy vai trò chủ thể sáng tạo, chủ thể hưởng thụ văn hóa của Nhân dân; tôn trọng, bảo vệ sự đa dạng của văn hóa của các dân tộc, vùng miền; nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của Nhân dân**

Xác định xây dựng và phát triển văn hóa là sự nghiệp của toàn dân do Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân là chủ thể sáng tạo theo tinh thần Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thái Nguyên đã chỉ đạo tăng cường các biện pháp tuyên truyền, nâng cao nhận thức cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về vai trò, ý nghĩa của việc phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, với sự tham gia tích cực, có hiệu quả của các cấp, các ngành chức năng, các tổ chức xã hội, đoàn thể, quần chúng trong xây dựng và phát huy các giá trị văn hóa. Khơi dậy và phát huy tinh thần sáng tạo của Nhân dân trong các phong trào thi đua lao động sản xuất, phong trào thi đua yêu nước chào mừng các ngày lễ lớn, trọng đại của đất nước, của tỉnh. Tạo mọi điều kiện để Nhân dân phát huy sức sáng tạo, làm phong phú thêm các giá trị văn hóa truyền thống, được tiếp nhận thông tin và sản phẩm văn hóa lành mạnh. Khuyến khích các hoạt động sinh hoạt văn hóa của cộng đồng như hát Soọng Cô (dân tộc Sán Dìu), hát Then (dân tộc Tày), hát Pả Dung (dân tộc Dao), múa Tắc Xình (dân tộc Sán Chí)... Duy trì, phát triển các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ trong toàn tỉnh. Phát huy các giá trị văn hóa trong hoạt động lễ hội, tôn giáo, tín ngưỡng.



Tại Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ II, năm 2022 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức, đã diễn ra các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch đặc sắc của đồng bào dân tộc Dao 14 tỉnh tham gia Ngày hội. Qua đó, góp phần tôn vinh đặc trưng văn hóa của đồng bào Dao, đặc biệt đề cao vai trò chủ thể văn hóa, phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch bền vững<sup>4</sup>.

## **6. Xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác văn hóa; đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng và phát huy vai trò tiên phong của đội ngũ trí thức, văn nghệ**

Công tác xây dựng, phát triển, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ văn hóa luôn được tỉnh Thái Nguyên quan tâm, chú trọng<sup>5</sup>. Hằng năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức các lớp tập huấn và cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý, năng lực về chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị, quản lý nhà nước<sup>6</sup>. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về công tác văn hóa, văn nghệ, cử cán bộ tham dự Hội nghị tập huấn lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật do Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức.

Ban Chỉ đạo 35 các cấp, Ban Tuyên giáo các cấp, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh đã quan tâm, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng để đội ngũ sáng tác văn học, nghệ thuật nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển văn học, nghệ thuật và trách nhiệm công dân đối với nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; đấu tranh chống những quan điểm sai trái, thù địch, luận điệu xuyên tạc, âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, nhất là trong lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Tuyên truyền, vận động văn nghệ sỹ đẩy mạnh sáng tác các tác phẩm âm nhạc về Bác Hồ và về quê hương Thái Nguyên; tích cực hưởng ứng, tham gia Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các cuộc thi, giải thưởng sáng tác do Trung ương tổ chức.

<sup>4</sup> Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ II, năm 2022 diễn ra từ ngày 06 đến 08/10 tại TP. Thái Nguyên, các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch bao gồm: Liên hoan văn nghệ quần chúng; trình diễn trang phục dân tộc truyền thống; Triển lãm trưng bày, giới thiệu, quảng bá văn hóa truyền thống dân tộc Dao của các địa phương; trưng bày, chế biến và giới thiệu ẩm thực dân tộc Dao truyền thống của các địa phương; trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hoá truyền thống có giá trị đặc sắc tại địa phương; Triển lãm đặc trưng văn hóa dân tộc Dao với chủ đề “Đặc trưng văn hóa dân tộc Dao trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam”.

<sup>5</sup> Hiện nay, tỉnh Thái Nguyên có 353 cán bộ cấp tỉnh và 91 cán bộ cấp huyện trực tiếp làm công tác văn hóa.

<sup>6</sup> Tháng 6 năm 2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho gần 400 học viên là lực lượng công chức, viên chức làm công tác văn hóa cơ sở, trường xóm, tổ dân phố trên địa bàn 9 huyện, thành phố.



## **7. Công tác quản lý nhà nước về văn hóa; xây dựng, hoàn thiện thể chế; đầu tư các nguồn lực cho văn hóa**

Công tác quản lý nhà nước về văn hóa trên địa bàn tỉnh được quan tâm; việc cấp phép, thanh tra, kiểm tra, xử lý các sai phạm trên lĩnh vực văn hóa được chú trọng; kịp thời tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép và nội dung các chương trình nghệ thuật, ca múa nhạc, triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh... đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định.

Sự nghiệp phát triển văn hóa luôn được chú trọng và gắn liền với phát triển kinh tế - xã hội. Các quy hoạch, đề án về phát triển kinh tế mang tính khả thi được đảm bảo giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa. Hằng năm, tỉnh bố trí ngân sách cho công tác phát triển văn hóa, phù hợp với mức tăng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh, trong đó quan tâm đầu tư cho phát triển văn hóa, nhất là hỗ trợ xây dựng các công trình tưởng niệm, di tích lịch sử, nhà văn hóa thôn, khu phố, tu sửa, tôn tạo các di tích<sup>7</sup>. Đồng thời, quan tâm huy động từ nguồn xã hội hoá cho việc bảo tồn và phát triển các giá trị văn hóa truyền thống. Việc khai thác, phát huy thế mạnh các di tích lịch sử - văn hóa kết hợp với phát triển du lịch, dịch vụ cùng với các địa phương được đẩy mạnh thực hiện, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Công tác quản lý và tổ chức các hoạt động lễ hội được thực hiện thường xuyên theo định kỳ và chặt chẽ đúng với quy định, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội. Việc cưới, việc tang được thực hiện theo nếp sống văn minh, phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc.

## **8. Kết quả xây dựng văn hóa trong Đảng và hệ thống chính trị**

Các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Qua đó, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên; ý thức tự giác, trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được nâng lên; tinh thần đoàn kết, không khí dân chủ trong cơ quan, đơn vị ngày càng tốt hơn. Nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương đã xây dựng và thực hiện tốt các quy định về thực hành tiết kiệm với những việc làm cụ thể, mang lại hiệu quả thiết thực. Các cơ quan, đơn vị ban hành và tổ chức thực hiện Quy định về chuẩn mực đạo

<sup>7</sup> Năm 2021, tổng kinh phí ngân sách tỉnh Thái Nguyên đã đầu tư cho lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch là: **197.705.000.000** đồng (bao gồm: chi hoạt động đầu tư là 49.302.000.000 đồng; chi thường xuyên là 148.403.000.000 đồng).

Thực hiện Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị, trong đó nhấn mạnh “Nâng mức đầu tư một cách hợp lý từ nguồn ngân sách nhà nước cho phát triển văn hóa”, dự toán ngân sách năm 2022 của tỉnh Thái Nguyên đã phân bổ cho lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch là **200.320.000.000** đồng (bao gồm: chi hoạt động đầu tư là 19.370.000.000 đồng; chi thường xuyên là 180.950.000.000 đồng).



đức của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức; góp phần khắc phục tình trạng quan liêu, tiêu cực, gây phiền hà, sách nhiễu Nhân dân. Lãnh đạo chủ chốt của địa phương tăng cường đối thoại trực tiếp với Nhân dân để kịp thời nắm bắt, giải quyết những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Cấp ủy các cấp đưa nội dung xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa trở thành một trong những tiêu chí để đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng hằng năm; tăng cường công tác quản lý cán bộ và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; đưa nội dung nêu gương vào tiêu chí đánh giá cán bộ, đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Việc xây dựng văn hóa trong chính trị được các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương cụ thể hóa thông qua nội quy, quy chế, các quy định chuẩn mực về đạo đức, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức. Bên cạnh đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị luôn quan tâm đến việc xây dựng đạo đức công vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống trong sáng để thực hiện tốt nhiệm vụ.

## **9. Kết quả xây dựng môi trường văn hóa số**

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về chuyển đổi số<sup>8</sup>, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 188/KH-UBND, ngày 21/10/2021 về tiếp tục triển khai thực hiện chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Đặt ra mục tiêu ứng dụng mạnh mẽ, toàn diện công nghệ thông tin, nhất là công nghệ số nhằm nâng cao năng lực hoạt động của các thư viện và hình thành mạng lưới thư viện hiện đại; bảo đảm cung ứng dịch vụ đáp ứng nhu cầu của người sử dụng; thu hút đông đảo người dân quan tâm, sử dụng dịch vụ thư viện, góp phần nâng cao dân trí, xây dựng xã hội học tập.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã xây dựng và trong thời gian tới sẽ triển khai thực hiện Đề tài khoa học “Nghiên cứu, xây dựng bộ ngữ liệu số góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử, văn hóa trên địa bàn Thái Nguyên”. Bộ ngữ liệu số sẽ tập hợp những tư liệu, tài liệu về lịch sử, văn hóa Thái Nguyên có tính thống nhất, đảm bảo theo hình thức số hóa (video, clip dạng phóng sự chuyên đề; công nghệ 3D để xây dựng bảo tàng ảo; tài liệu điện tử có thuyết minh về ngữ liệu lịch sử, văn hóa).

Từ tháng 01/2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đưa vào vận hành Cổng thông tin du lịch thông minh tỉnh Thái Nguyên; số hóa dữ liệu di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh; lắp đặt wifi miễn phí tại một số khu, điểm du

<sup>8</sup> Quyết định số 749/QĐ-TTg, ngày 03/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Nghị quyết số 01/NQ-TU, ngày 31/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.



lịch, bến xe, bệnh viện... phục vụ nhu cầu của Nhân dân. Thông qua các nền tảng công nghệ, các chương trình nghệ thuật, hoạt động văn hóa tiêu biểu của tỉnh được đưa lên các trang thông tin điện tử, mạng xã hội giúp người dân trên địa bàn tỉnh và du khách tìm hiểu, khám phá, góp phần quảng bá những nét văn hóa truyền thống văn hóa tiêu biểu của Thái Nguyên<sup>9</sup>.

### III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

#### 1. Ưu điểm

Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tổ chức quán triệt sâu rộng Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng; tích cực huy động nguồn lực đầu tư cho lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; từng bước hoàn thiện thể chế, chính sách chuyên ngành, tạo cơ sở pháp lý, sức bật thúc đẩy các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch phát triển.

Việc tổ chức thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị bước đầu đã đạt được những kết quả nổi bật trong tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch gắn với thực hiện các mục tiêu đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp văn hoá và thực hiện chuyển đổi số. Tạo không khí phấn khởi và kỳ vọng vào những chủ trương, quyết sách mới của Đảng, Nhà nước về xây dựng và phát triển văn hoá trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Các đơn vị, địa phương đều chủ động xây dựng, ban hành, tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết, đề án chuyên đề của tỉnh về phát triển văn hóa, thể thao và du lịch gắn với thực hiện các nghị quyết, đề án, chương trình, kế hoạch của địa phương; lồng ghép với các nội dung, nhiệm vụ, nguồn lực thực hiện các nghị quyết, đề án, kế hoạch triển khai nhiệm vụ chuyên ngành khác.

#### 2. Hạn chế

Một số chính sách đặc thù đối với lĩnh vực văn học, nghệ thuật còn thiếu. Kết cấu hạ tầng và các nguồn lực văn hóa chưa đáp ứng nhu cầu thực tiễn, nhất là phục vụ nhu cầu phát triển văn hóa đối ngoại, công nghiệp văn hóa.

---

<sup>9</sup> Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Triển lãm công nghệ số thực tế ảo 3D về “Di sản văn hoá Thái Nguyên theo dòng lịch sử”. Đây là triển lãm đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên được thực hiện theo phương pháp ứng dụng công nghệ số trên nền tảng công nghệ hiện đại thực tế ảo 3D lập trình VR tour 360. Chuyển đổi số tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Đặc biệt ATK Định Hóa (số hóa 3D tại khu vực 16 điểm di tích và khu Trung tâm dịch vụ ATK Định Hóa lên bản đồ Map 4D).

Ngày 07/10/2022, tại Nhà hát Ca, Múa, Nhạc dân gian Việt Bắc (thành phố Thái Nguyên), Hội Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Triển lãm Mỹ thuật khu vực III (Tây Bắc - Việt Bắc) lần thứ 27, năm 2022. Bên cạnh hình thức triển lãm trực tiếp, ban tổ chức thực hiện thêm hình thức triển lãm online 3D nhằm quảng bá tác phẩm của Triển lãm qua nền tảng số. Thái Nguyên là địa phương đầu tiên thực hiện được triển lãm ảo song song với triển lãm trực quan ở quy mô cấp khu vực.

Sáu điểm di tích ở huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên đã được số hóa và ra mắt tháng 9 năm 2021 phục vụ công tác tuyên truyền lịch sử, văn hóa và du lịch được đăng trên trang: <https://daitu.thainguyen.gov.vn/du-lich-dai-tu>.



#### IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung trong Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị; các nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm. Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và toàn xã hội về vị trí, vai trò của việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người nhằm hiện thực khát vọng vươn lên mạnh mẽ xây dựng Thái Nguyên phát triển nhanh và bền vững.

2. Tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chiến lược, đề án, chương trình, kế hoạch của Trung ương và của tỉnh về phát triển văn hóa như: Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn; Quyết định số 641/QĐ-TTg ngày 28/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030; các Chiến lược quốc gia về ngoại giao văn hóa, công nghiệp văn hóa, phát triển văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình đến năm 2030...

3. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa; phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch bền vững; phục dựng lễ hội dân gian truyền thống; tiếp tục đổi mới phương thức, chất lượng hoạt động của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, các chi hội chuyên ngành và các đơn vị văn hóa, văn nghệ quần chúng theo hướng chuyên nghiệp. Khuyến khích hoạt động tôn giáo gắn bó với quê hương, hướng thiện, nhân đạo, nhân văn, tiến bộ.

4. Tập trung nguồn lực đầu tư cho các lĩnh vực hoạt động văn hóa; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng và phát triển văn hóa, con người phù hợp, tương xứng với đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. Hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp để thu hút doanh nghiệp, doanh nhân đầu tư vào lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch theo quy hoạch được phê duyệt.

Chú trọng phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao về văn hóa, văn nghệ của tỉnh. Coi trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, đồng thời tôn vinh, khen thưởng văn nghệ sĩ có nhiều đóng góp cho sự phát triển văn hóa, nghệ thuật của tỉnh.

**5. Nâng cao hiệu lực và tăng cường sự quản lý Nhà nước về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Thái Nguyên.** Thực hiện tốt công tác quy hoạch phát triển các lĩnh vực văn hóa gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường công tác chỉ đạo, định hướng, cung cấp thông tin báo chí; phát huy hiệu quả các kênh thông tin đại chúng, thông tin cơ sở. Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền; ưu tiên các giải pháp tuyên truyền nhằm tiếp cận nhanh, hiệu quả đối với người dân ở khu vực vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

Trên đây là báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên triển khai thực hiện Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. *le*

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo Trung ương,
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Ban cán sự đảng UBND tỉnh,
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

BTGTU/20 *le*

**T/M BAN THƯỜNG VỤ  
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC**



**Phạm Hoàng Sơn**



**Phụ lục**  
**DANH MỤC CÁC VĂN BẢN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CỦA TỈNH THÁI NGUYÊN**  
*(Kèm theo Báo cáo số 272-BC/TU ngày 31/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên)*



STT	VĂN BẢN	TRÍCH YẾU VĂN BẢN
1	Chương trình hành động số 11-CTr/TU ngày 23/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy	Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
2	Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 23/3/2021 của HĐND tỉnh	Thông qua Đề án phát triển phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
3	Nghị quyết số 159/NQ-HĐND ngày 12/8/2021 của HĐND tỉnh	Thông qua Chương trình phát triển văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, với các mục tiêu tổng quát và cụ thể trong các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao, du lịch
4	Nghị quyết số 160/NQ-HĐND ngày 12/8/2021 của HĐND tỉnh	Thông qua đề án Hỗ trợ hoạt động quản lý và đầu tư bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di sản văn hoá trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025.
5	Nghị quyết số 161/NQ-HĐND ngày 12/8/2021 của HĐND tỉnh	Thông qua Đề án phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2035
6	Nghị quyết số 162/NQ-HĐND ngày 12/8/2021 của HĐND tỉnh	Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng một số dự án thuộc lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch

STT	VĂN BẢN	TRÍCH YẾU VĂN BẢN
7	Nghị quyết số 25/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh	Quy định chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2022-2025.
8	Quyết định số 156/QĐ-UBND ngày 21/01/2021 của UBND tỉnh	Về định hướng nội dung hương ước, quy ước thôn (xóm, bản, tổ dân phố) trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
9	Quyết định số 13/QĐ-UBND ngày 15/3/2021 của UBND tỉnh	Ban hành quy định phân cấp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
10	Quyết định số 1114/QĐ-UBND ngày 14/4/2021 của UBND tỉnh	Ban hành Đề án phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
11	Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND ngày 31/5/2021 của UBND tỉnh	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
12	Quyết định số 2055/QĐ-UBND ngày 20/6/2021 của UBND tỉnh	Phê duyệt Đề án Nâng cao chất lượng tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện vận động viên trẻ, học sinh năng khiếu thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
13	Quyết định số 3199/QĐ-UBND ngày 12/10/2021 của UBND tỉnh	Phê duyệt Chương trình phát triển văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025
14	Quyết định số 3202/QĐ-UBND ngày 13/10/2021 của UBND tỉnh	Phê duyệt điều chỉnh tiến độ triển khai thực hiện kiểm kê di tích trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2019-2022



STT	VĂN BẢN	TRÍCH YẾU VĂN BẢN
15	Quyết định số 3383/QĐ-UBND ngày 28/10/2021 của UBND tỉnh	Phê duyệt Đề án phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2035
16	Quyết định số 3566/QĐ-UBND ngày 22/11/2021 của UBND tỉnh	Về việc công nhận Điểm du lịch sinh thái Phụng Hoàng
17	Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND ngày 04/4/2022 của UBND tỉnh	Về việc ban hành Quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2022-2025.
18	Kế hoạch 08/KH-UBND ngày 21/01/2021 của UBND tỉnh	Tổ chức các ngày kỷ niệm và sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh Thái Nguyên năm 2021
19	Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 19/3/2021 của UBND tỉnh	Thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước
20	Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 27/8/2021 của UBND tỉnh	Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên (04/11/1831-04/11/2021)
21	Kế hoạch số 161/KH-UBND ngày 09/9/2021 của UBND tỉnh	Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ IX năm 2022

STT	VĂN BẢN	TRÍCH YẾU VĂN BẢN
22	Kế hoạch số 180/KH-UBND ngày 13/10/2021 của UBND tỉnh	Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030
23	Kế hoạch số 188/KH-UBND ngày 21/10/2021 của UBND tỉnh	Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
24	Kế hoạch số 200/KH-UBND ngày 08/11/2021 của UBND tỉnh	Triển khai thực hiện Đề án phát triển phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
25	Kế hoạch số 198/KH-UBND ngày 16/11/2021 của UBND tỉnh	Triển khai thực hiện Quyết định số 4452/QĐ-BVHTTDL ngày 31/12/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
26	Kế hoạch số 213/KH-UBND ngày 29/11/2021 của UBND tỉnh	Triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030
27	Kế hoạch số 222/KH-UBND ngày 03/12/2021 của UBND tỉnh	Tổ chức Hội nghị tổng kết Phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” và công nhận lại danh hiệu “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017-2021
28	Kế hoạch số 223/KH-UBND ngày 03/12/2021 của UBND tỉnh	Triển khai các biện pháp kích cầu, phục hồi hoạt động du lịch, lễ hành trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
29	Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 13/4/2022 của UBND tỉnh	Triển khai các biện pháp mở cửa trở lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới